

สรุปข่าวประจำวัน 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2562

รมว.พาณิชย์ ชู 4 นโยบายสำคัญ ประกันรายได้เกษตรกรใน 5 ปีชศก.หลัก-ดูแลค่าครองชีพ-เร่งรัดส่งออก-เจรจาการค้า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวในงานสัมมนา "Bangkok Post Forum 2019" หัวข้อ "ทิศทางประเทศไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่" โดยระบุว่า 4 นโยบายสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการ ประกอบด้วย

1. การประกันรายได้เกษตรกร เนื่องจากรายได้เกษตรกรถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเติมเต็มเศรษฐกิจฐานรากได้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดเป้าหมายการประกันรายได้ในพืชเศรษฐกิจสำคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยในส่วนของราคาผลปาล์มดิบนั้น จะพยายามผลักดันราคาให้ขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 4 บาท/กก. จากปัจจุบันที่ระดับ 2 บาท/กก. ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 7 ส.ค.นี้ ในขณะที่ราคายางพารา จะพยายามผลักดันราคาให้ขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 60 บาท/กก.

2. การดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม

3. การเร่งรัดการส่งออก ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ทั้งนี้ภาคเอกชนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตัวจริงในการทำการค้า และสร้างรายได้เข้าประเทศ ดังนั้นจะต้องให้ภาคเอกชนเป็นพระเอกหรือทัพหน้า ในขณะที่ภาครัฐจะเป็นทัพหนุนเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทางการค้า โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) เพื่อเป็นเวทีให้ภาครัฐและเอกชนได้พบปะเจรจาหาแนวทางในการเร่งรัดการส่งออก ตลอดจนแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคทางการค้าร่วมกัน โดยคาดว่าจะเริ่มประชุมนัดแรกในวันที่ 10 ส.ค.นี้

นอกจากนี้ ยังเห็นว่าเรื่องการค้าชายแดน ยังเป็นอีกทางที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกโดยรวมของประเทศได้ อีกทั้งในหลายประเทศในอาเซียนยังมีศักยภาพสูงที่จะเป็นตลาดส่งออกของไทย ซึ่งในเร็วๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดเวทีพบปะกับภาคเอกชนในพื้นที่ชายแดน เพื่อหารือร่วมกันถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำการค้าชายแดน ตลอดจนการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ค้าของไทยด้วย

4. การเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ยังค้างค้างอยู่ โดยจะเร่งสานต่อการเจรจาการค้ากับประเทศต่างๆ ที่เคยหยุดชะงักไปในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาเสรีการค้าไทย-สหภาพยุโรป (FTA ไทย-อียู) ที่ติดขัดจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศในช่วงที่ไทยไม่ได้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเชื่อว่าหลังจากที่ไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว อียูจะมีความพร้อมที่จะเดินหน้าเจรจาการค้ากับไทยต่อไปอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ยังจะเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้จบภายในสิ้นปี 62 นี้ เพื่อให้สามารถลงนามร่วมกันได้ในปี 63 ซึ่งประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเจรจา RCEP จะทำให้มีตลาดส่งออกสินค้าที่ใหญ่สุดถึง 3,500 ล้านคน คิดเป็น 50% ของประชากรทั่วโลก โดยสามารถกระจายสินค้าไปยังตลาด

ในกลุ่มนี้ได้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางพารา, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, พลาสติก, เคมีภัณฑ์, สิ่งทอ และอาหาร เป็นต้น

"กระทรวงพาณิชย์จะเร่งรัดการส่งออกใน 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 1.รักษาและขยายตลาดเดิมที่มีอยู่ 2. เปิดตลาดใหม่ที่ยังมีโอกาสมาก เช่น อินเดีย ออฟริกาใต้ และตะวันออกกลาง และ 3.การฟื้นตลาดเก่า เช่น อิรัก และ จอร์แดน ในส่วนของตลาดข้าว ซึ่งเราได้คุยกับสมาคมการค้าข้าวแล้วและเห็นตรงกันว่าในส่วนนี้น่าจะมีอนาคต หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปแล้ว" รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ระบุ ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ราคาพุ่งยกแผง 'ข้าวเหนียวแขงหอมมะลิ'

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า สถานการณ์ราคาข้าว ในช่วงนี้ปรับราคาขึ้นทุกชนิด ยกตัวอย่างข้าวขาว 5% ขยับราคาสูงขึ้น เพราะมีบริษัทไปรับออเดอร์ไว้ล่วงหน้า จะต้องส่งของ เรียกว่าคาดการณ์ตลาดผิดว่าราคาจะลงแต่ราคาข้าวไม่ลง เป็นธรรมดา ดังนั้นไม่ว่าจะข้าวแพงหรือ ข้าวถูกส่งออกก็ต้องซื้อข้าว ส่วนข้าวเหนียวไม่มีของเลย ส่งผลให้ราคาสูงกว่าราคาข้าวหอมมะลิอีก ปัจจุบันราคาข้าวเหนียว 3.7 หมื่นบาทต่อตัน ส่วนข้าวหอมมะลิราคา 3.2-3.3 หมื่นตัน ดังนั้นราคาที่ปรับขึ้นเป็นไปตามกลไกตลาดนั่นเอง

ส่วนข้าวหอมปทุมธานี คาดการณ์ว่าประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ชาวนาจะเริ่มเก็บเกี่ยว จะออกมาจำนวนมาก ราคาอาจจะปรับอ่อนตัวลงมา ขณะที่ข้าวหอมมะลิราคาขึ้นเป็นเพราะผู้ประกอบการภายในประเทศ อาทิ ข้าวถุง เป็นต้นมาไล่ซื้อ เพราะคนไทยชอบรับประทานข้าวเก่า ดังนั้นพอทราบว่าเป็นปีของมีน้อย แต่เมื่อเทียบแล้วปีนี้น้อยมากจากปีปกติอยู่แล้วก็ต้องซื้อเก็บไว้ กลัวไม่มีของจึงต้องซื้อข้าวเก็บไว้ก่อน ประกอบข้าวกระแสมะลิยังมีผลด้วย

สอดคล้องกับนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยว่า จากสถานการณ์กระแสข่าวที่มีเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้ง เกรงว่าอาจจะกระทบผลผลิตในช่วงนาปีทำให้ข้าวหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคภายใน ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมปทุมธานี ทำให้ผู้ประกอบการข้าวถุงไล่ซื้อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในข้าวกลุ่มนี้จะมีแรงส่งต่อไปหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับภาคสถานการณ์ส่งออก เพราะตลาดผู้บริโภคนอกประเทศมีความจำกัด

สำหรับราคาข้าวเปลือก ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ข้าวเปลือกเหนียว กข.6 ความชื้น13-14% ราคา 1.7 หมื่นบาท-1.8 หมื่นบาท/ตัน ราคาข้าวสารเหนียว กข.6 อยู่ที่ 3.6 หมื่นบาท-3.7 หมื่นบาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกเหนียวสันป่าตอง ราคา 1.6 หมื่นบาท-1.7 หมื่นบาทต่อตัน ข้าวสารเหนียวสันป่าตอง ราคา 3.1 หมื่นบาทถึง 3.4 หมื่นบาท/ตัน "ปลายข้าวเหนียว" (ที่ไปทำอุตสาหกรรมแปง) ปรับราคาขึ้น 2 หมื่น-2.1 หมื่นบาทต่อตัน ส่วน "ข้าวหอมพวง ราคาข้าวสาร" 1.7 หมื่น-1.8 หมื่นบาท/ต่อตัน

ส่วนราคาข้าวเปลือกหอมพวงเกี่ยวสด ความชื้น 20-25% ราคาประมาณ 8,500-8,800 บาท/ตัน ส่วนราคาข้าวหอมปทุมธานี เกี่ยว สด ความชื้น ประมาณ 27-29%ราคา 8,600-9,100 บาทต่อตันข้าวเปลือก ราคาข้าวสารหอมปทุมธานี ราคา 1.92 หมื่นบาท -2 หมื่นบาท ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15% ราคา 7,600-8,000 บาทต่อตัน ข้าวสาร 5% ราคา 1.15 หมื่น-1.17 หมื่นบาทต่อตัน

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

ภัยแล้งเกษตรรูป 3.7 หมิ่นล้าน พ่อค้าเล่นตลาดเก็งราคาพุ่ง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ประเมินเบื้องต้นว่าความเสียหายจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นในเดือน ก.ค. มีมูลค่า 9,807 ล้านบาทและหากยังยืดเยื้อต่อเนื่องไปถึงสิ้นเดือนก.ย. จะเสียหายถึง 37,378 ล้านบาท จุด GDP ลดลงไปอีก 0.2-0.3% และมีโอกาสให้ GDP ไทยต่ำสุด 2.9% จากเดิมที่เคยประเมินไว้ว่าจะขยายตัว 3.2-3.5%

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 109 ตัวอย่างพบว่า มูลค่าเสียหายจากภัยแล้งอยู่ที่ 9,807.61 ล้านบาท แบ่งเป็นความเสียหายจากผลผลิตข้าวลดลง 7,549.95 ล้านบาท และสินค้าเกษตรชนิดอื่น 2,257.66 ล้านบาท ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายรวม 838,981 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 411,549 ไร่, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 157,943 ไร่, มันสำปะหลัง 119,957 ไร่ และอ้อยโรงงาน 149,532 ไร่

“แต่ยังยืดเยื้อต่อไป 1 เดือน จะเพิ่มเป็น 18,871.57 ล้านบาท และหากยืดเยื้อเกิน 2 เดือนจะส่งผลกระทบต่อมากขึ้นปริมาณข้าวทั้งนาปีและนาปรังจะลดลง 4 ล้านตัน ภาพรวมความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็น 37,378.87 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ข้าวเสียหาย 31,680 ล้านบาท และสินค้าเกษตรอื่นเสียหาย 5,698.9 ล้านบาท”

สอดคล้องกับ น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในส่วนของสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 7.6% โดยเป็นการปรับสูงขึ้นต่อเนื่องมา 9 เดือน นับจากเดือนพฤศจิกายน 2561 เกษตรหลักทุกรายการราคาปรับสูงขึ้น เช่น ข้าวปรับขึ้น 34.2%, ข้าวโพดปรับขึ้น 10.4% และยางพาราปรับขึ้น 15.2%

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้คาดการณ์ความเสียหายของผลผลิตข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหากยังไม่ฝนตกลงมาในเดือน ส.ค. ผลผลิตข้าวหอมมะลิจะลดลงเหลือ 4-4.5 ล้านตัน หรือหายไปทันที 40-50% ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิจะขยับขึ้นไปจาก 16,000 บาท เป็น 25,000 บาท/ตัน

ส่วนราคาข้าวสารหอมมะลิจะพุ่งขึ้นไปถึง 36,000 บาท/ตันทีเดียว ด้านกลุ่มโรงสีข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ว่า พื้นที่ปลูกข้าวตอนกลางของภาค (นครราชสีมา-ขอนแก่น-บุรีรัมย์-สุรินทร์) ซึ่งคาบเกี่ยวกับทุ่งกุลาร้องไห้ แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญในสัดส่วนกว่า

นายบุญเฮียง รุ่งรัชกานนท์ เจ้าของ หจก.โรงสีข้าวเอกไพบูลย์ จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า แม้ในพื้นที่จะเริ่มมีปริมาณฝนมากขึ้น แต่ผลผลิตข้าวจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่า

“ชาวนาจะปลูกซ่อมข้าวที่เสียหายจากภัยแล้งไปแล้วทันหรือไม่ส่วนทิศทางราคาข้าวเปลือกนาปี 2562/2563 มีโอกาสที่ราคาข้าวจะปรับสูงขึ้น นากาคือสานราคาข้าวจะสูงไปกว่า 17,000 บาทแน่นอน ถ้ารัฐบาลตั้งราคาประกันรายได้ที่ตันละ 15,000 บาท เกษตรกรที่เอาข้าวไปขายจะไม่ได้ประโยชน์จากโครงการเลย” นายบุญเฮียงกล่าว

ส่วนผลผลิตข้าวโพดนั้น ทางสมาคมพ่อค้าพืชไร่คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวโพดปีนี้มีปริมาณลดลงเหลือ 3-3.4 ล้านตันจากปกติที่มีปริมาณ 4.5-5 ล้านตัน หรือลดลง 1.1-2 ล้านตัน จากภาวะภัยแล้ง ประกอบกับผลผลิตได้รับความเสียหายจากหอนกกระทู้อายุข้าวโพด โดยระดับราคาจำหน่ายขณะนี้ยังอยู่ที่ กก.ละ 9-10 บาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

แล้งลามหนัก!! พื้นที่เกษตรเสียหาย 2.29 แสนไร่ นาข้าวยืนต้นตาย

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 เพื่อสำรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งทุกจังหวัด และจัดทำสถานการณ์พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เสียหายผ่านระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร (รต.) ของกรม พร้อมทั้งให้จังหวัดรายงานสถานการณ์เข้ามาทุกวันอังคารของสัปดาห์นั้น จากการตัดยอดข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 ก.ค. 2562 สรุปสถานการณ์พืชเศรษฐกิจหลักสำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อย พบว่ามีพื้นที่ปลูกหรือคาดว่าจะปลูกทั้งหมด 86,552,108 ไร่ เป็นพื้นที่เพาะปลูกแล้ว 72,750,126 ไร่ (ร้อยละ 84) พื้นที่ยังไม่เพาะปลูก 13,801,983 ไร่ (ร้อยละ 16)

สำหรับพื้นที่เพาะปลูกแล้วเสียหายสิ้นเชิง เบื้องต้นพบว่ามีจำนวน 229,648 ไร่ (ร้อยละ 0.31 หรือไม่ถึง 1%) แยกเป็น ข้าว 156,881 ไร่ (ร้อยละ 0.31) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 62,817 ไร่ (ร้อยละ 1.42) มันสำปะหลัง 8,621 ไร่ (ร้อยละ 0.10) และอ้อยโรงงาน 1,329 ไร่ (ร้อยละ 0.01) ขณะนี้มีจังหวัดที่รายงานพื้นที่การเกษตรเสียหาย เบื้องต้น และผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี และชัยภูมิ

ทั้งนี้ การดำเนินงานของกรมระยะเร่งด่วนได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาสำหรับการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่ ส่วนระยะกลาง ระยะยาว เน้นสร้างการรับรู้ให้แนะนำการดูแลรักษาพืช การจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่สวนไม้ผล จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ปรับระบบการเกษตรโดยสร้างแหล่งน้ำในไร่นาตามศาสตร์พระราชและเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำตลอดช่วงฤดูฝนถึงฤดูแล้งในส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากแล้งหรือฝนทิ้งช่วงปีนี้ ยังยึดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง และการประกันภัยพืชผลสำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ซึ่งได้ซื้อประกันภัยไว้แล้วสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แล้งและฝนทิ้งช่วงต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย และจะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เสียหายจริง

ที่มา สยามรัฐออนไลน์

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงเนื่องจากตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศฟิลิปปินส์อาจจะระงับการนำเข้าข้าวชั่วคราวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่จะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนนี้ โดยราคาข้าวขาว 5% ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 340-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า

ทั้งนี้ ประเทศฟิลิปปินส์ถือเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดในปีนี้หลังจากที่ประเทศจีนลดการนำเข้าลง โดยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา และหลังจากที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เปิดเสรีนำเข้าข้าว ทำให้มีผู้นำเข้าข้าวจากฟิลิปปินส์หันมาซื้อข้าวจากเวียดนามเป็นจำนวนมาก เนื่องจากราคาต่ำกว่าประเทศอื่นๆ และข้าวเวียดนามกำลังเป็นข้าวที่นิยมบริโภคในฟิลิปปินส์มากขึ้น

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรก (มกราคม-กรกฎาคม) เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 4.01 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.73 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 2.1% แต่มูลค่าลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

มา ขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 431 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการส่งออกประมาณ 651,000 ตัน มูลค่าประมาณ 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 438 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกเวียดนามส่งออกข้าวไปยังฟิลิปปินส์มากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 33.7% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด ส่วนประเทศที่เวียดนามส่งออกมากขึ้น เช่น ไต้หวันเพิ่มขึ้น 67% ฮองกงเพิ่มขึ้น 60% ซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้น 38% เป็นต้น

ขณะที่สมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม) เวียดนามส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนประมาณ 223,078 ตัน มูลค่าประมาณ 111.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลงประมาณ 75.4% และมูลค่าลดลงประมาณ 75.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 499 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวไปจีนมากเป็นอันดับ 3 จากที่เคยส่งไปเป็นอันดับ 1 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการนำเข้าข้าวของจีนลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจีนมีสต็อกข้าวจำนวนมากและมีการระบายข้าวเก่าออกมาอย่างต่อเนื่องและบางส่วนถูกส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (มกราคม-ธันวาคม 2020) เวียดนามจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 45.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2018/19 (มกราคม-ธันวาคม 2019) ที่คาดว่าจะมีประมาณ 44.67 ล้านตัน เนื่องจากพื้นที่เก็บเกี่ยวในฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) เพิ่มขึ้น ขณะที่ผลผลิตข้าวในปี 2018/19 ก็เพิ่มขึ้นจากปี 2017/18 (มกราคม-ธันวาคม 2018) เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นทั้งในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop)

สำหรับการเก็บเกี่ยวในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิของปี 2018/19 ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา และในขณะนี้กำลังมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วงในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong Rice Delta provinces)

โดยในปีการผลิต 2018/19 (มกราคม-ธันวาคม 2019) นี้ คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกทั้งประเทศในฤดูการผลิตฤดูหนาว (Winter/Lua Mua) ที่จะมีการเก็บเกี่ยวช่วงเดือนตุลาคมจะมีประมาณ 8.168 ล้านตัน ลดลงจาก 8.33 ล้านตัน ในปี 2017/18 (มกราคม-ธันวาคม 2018) และในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) คาดว่ามีผลผลิตประมาณ 20.559 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 20.522 ล้านตัน ในปี 2017/18 ส่วนฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) คาดว่ามีผลผลิตประมาณ 15.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 15.4 ล้านตัน ในปี 2017/18

สำหรับในพื้นที่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong Rice Delta provinces) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวเพื่อการส่งออกนั้น ในปีการผลิต 2018/19 (มกราคม-ธันวาคม 2019) นี้ คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูการผลิตฤดูหนาว (Winter/Lua Mua) ที่จะมีการเก็บเกี่ยวช่วงเดือนตุลาคมจะมีประมาณ 0.828 ล้านตัน เท่ากับในปี 2017/18 (มกราคม-ธันวาคม 2018) และในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) คาดว่ามีผลผลิตประมาณ 10.963 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 10.892 ล้านตัน ในปี 2017/18 ส่วนฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) คาดว่ามีผลผลิตประมาณ 13.92 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 13.785 ล้านตัน ในปี 2017/18 ที่มา *Oryza.com* และ *USDA*

เมียนมา

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (the Myanmar Rice Federation; MRF) รายงานว่า ในปีงบประมาณปัจจุบัน 2018/19 (ตุลาคม 2018-กันยายน 2019) คือช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 มาจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2019 ที่ผ่านมา เมียนมาส่งออกข้าว (ข้าวสารและข้าวหัก) ไปแล้วประมาณ 1.858 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 562.191 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในส่วนของข้าวหักมีปริมาณ 370,981.618 ตัน มูลค่าประมาณ 99.628 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งไปยัง 33 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศเบลเยียมจำนวน 179,739 ตัน มูลค่า 48.155 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 48% ของการส่งออกข้าวหักทั้งหมด ตามด้วยประเทศอินโดนีเซียจำนวน 57,360 ตัน มูลค่า 15.668 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศจีนจำนวน 25,000 ตัน มูลค่า 6.723 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศเนเธอร์แลนด์จำนวน 21,400 ตัน มูลค่า 5.324 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และประเทศสหราชอาณาจักรจำนวน 18,000 ตัน มูลค่า 4.743 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในปีงบประมาณ 2017/18 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 50 ปี ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สหพันธ์เกษตรกรอิสระ (The Federation of Free Farmers; FFF) เรียกร้องให้รัฐบาลฟิลิปปินส์กำหนดมาตรการทางภาษีเพื่อต้านการทุ่มตลาดในการนำเข้าข้าว (anti-dumping duties on rice imports) เพื่อลดการกำหนดราคาข้าวที่ต่ำของผู้ค้าข้าวบางราย

ทั้งนี้ สหพันธ์เกษตรกรอิสระตั้งข้อสังเกตว่ากรมวิชาการเกษตร (the Department of Agriculture) ควรดำเนินการตรวจสอบการทุ่มตลาดในการนำเข้าข้าวในขณะนี้ ซึ่งการออกมาตรการทางภาษีเพื่อตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดในการกีดกันผู้ค้าข้าวจากการทำให้ขั้นตอนสั้นลงโดยการระบุมูลค่าการนำเข้าข้าวที่ไม่ถูกต้อง

ภายใต้พระราชบัญญัติที่ 8752 (Republic Act 8752) หรือพระราชบัญญัติต่อต้านการทุ่มตลาดปี 1999 (the Anti-Dumping Act of 1999) รัฐบาลอาจกำหนดมาตรการทางภาษีเพื่อตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับสินค้านำเข้าที่ขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาในประเทศที่เป็นแหล่งนำเข้า

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2562 ราคาข้าวเปลือกปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาข้าวสารมีแนวโน้มทรงตัวจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 17.80 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 345.02 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 17.81 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 349.34 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.08 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 758.07 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ที่แล้วแต่ลดลงประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.8 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 829.59 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ

42.86 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 840.69 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 35.26 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 683.45 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.35 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 743.34 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 38.4 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 753.21 เหรียญสหรัฐต่อตันจากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (มกราคม-ธันวาคม 2019) อินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 37.4 ล้านตัน ลดลงจากปี 2018/19 (มกราคม-ธันวาคม 2018) ที่คาดว่าจะมีประมาณ 36.7 ล้านตัน

ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวประมาณ 85-90% มาจากแหล่งผลิตที่อาศัยระบบชลประทาน โดยเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ชลประทานจะทำการเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูการผลิตที่ 1 และ 2 คือช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ และ มีนาคม-มิถุนายน และหลังจากเพาะปลูกข้าวทั้งสองฤดูแล้ว เกษตรกรจะอาจจะเลือกเพาะปลูกข้าวอีก 1 รอบ หรือเพาะปลูกพืชอื่นๆ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง หรือมันฝรั่ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม

จากการที่ในปีที่ผ่านมามีฝนตกลงมาน้อย ทำให้คาดว่าในช่วงฤดูเพาะปลูกที่ 1 จะมีผลผลิตลดลง ขณะที่ในฤดูเพาะปลูกที่ 2 คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมนี้

สำหรับการนำเข้าข้าวในปี 2019/20 นี้ คาดว่าจะมีประมาณ 500,000 ตัน เท่านั้น ในขณะที่ Bulog ได้ตั้งเป้าจัดหาข้าวในปี 2019 นี้จำนวน 1.8 ล้านตัน โดย ณ วันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 802,000 ตันข้าวสาร ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่จัดหาได้ประมาณ 1 ล้านตัน โดย Bulog จะซื้อข้าวในราคาที่รัฐบาลกำหนด (government purchasing price or Harga Pembelian Pemerintah, HPP) เมื่อราคาข้าวในตลาดต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยในปัจจุบัน รัฐบาลกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกสด (ความชื้น 25%) จากเกษตรกรที่ 3,700 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม ราคาข้าวเปลือกสด (ความชื้น 25%) จากโรงสีที่ 3,750 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม ราคาข้าวเปลือกแห้ง (ความชื้น 14%) จากโรงสีที่ 4,600 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม ราคาข้าวเปลือกแห้ง (ความชื้น 14%) ที่คลังของ Bulog ที่ 4,650 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม และราคาข้าวสาร (ความชื้น 14%) ที่คลังของ Bulog ที่ 7,300 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม

ขณะที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Indonesian Statistics Agency; BPS) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกสดที่ระดับไร่นาเฉลี่ย (the national average farm-level wet paddy prices) เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,552 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม (ประมาณ 322 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ราคาข้าวเปลือกแห้งที่ระดับไร่นาเฉลี่ย (dry paddy prices) เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,246 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม (ประมาณ 371 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

สำหรับสต็อกข้าวสิ้นปีนั้น ในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 3.16 ล้านตัน ต่ำกว่าในปี 2018/19 ที่มีประมาณ 3.56 ล้านตัน โดย Bulog มีหน้าที่ในการรักษาสต็อกข้าวสิ้นปีให้มีอย่างน้อยประมาณ 1.5-2 ล้านตัน ขณะที่ในปัจจุบันนี้มีสต็อกคงเหลือประมาณ 2.3 ล้านตัน
ที่มา *Oryza.com* และ *USDA*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้รวม 33,000 ตัน จากที่นำข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 237,752 ตัน (คิดเป็น 13.88% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาเฉลี่ยที่ 1,558 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 226 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (NGTC) สามารถระบายข้าวเปลือกเก่า (ฤดูกาลผลิต 2013-2015) ออกไปแล้วประมาณ 1.93 ล้านตัน จากการประมูล 9 ครั้ง

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัวโดยขยับขึ้น 5% ราคาอยู่ที่ 381-384 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้น 7 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อน เนื่องจากความต้องการข้าวจากประเทศในแถบแอฟริกา ลดลง เพราะยังคงมีสต็อกข้าวที่นำเข้าไปก่อนหน้านี้เพียงพอแล้ว ประกอบกับบางส่วนได้หันไปนำเข้าข้าวจากประเทศจีนซึ่งมีราคาถูกกว่า

ขณะที่วงการค้าคาดว่า การส่งออกข้าวของอินเดียในปีนี้มีปริมาณต่ำสุดในรอบ 7 ปี เนื่องจากผลกระทบหลายด้าน เช่น ความต้องการนำเข้าข้าวที่ลดลงของประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญ และรัฐบาลอินเดียมีนโยบายเพิ่มราคา รับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำจากเกษตรกรที่อาจจะส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของอินเดียเพิ่มสูงขึ้น โดยวงการค้าข้าวคาดว่า ในปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) อินเดียจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 10-11 ล้านตัน

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประเทศอินเดียมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 9% โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 8% 5% 11% และ 19% ตามลำดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ให้คำจำกัดความของปริมาณฝนในระดับปกติ หรือค่าเฉลี่ย ของฝนที่ตกในช่วงฤดูมรสุมที่ระดับ 96-104% ของค่าเฉลี่ยในรอบ 50 ปี ที่ 89 เซนติเมตรหรือประมาณ 35 นิ้ว) โดยก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) พยากรณ์ว่าฤดูมรสุมของปีนี้จะเริ่มมีพายุฝนพัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศในช่วงตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคาดไว้ว่าจะเป็นวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งตามปกติแล้วลมมรสุมจะพัดเข้าทางตอนใต้ของประเทศที่แคว้น Kerala ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และจะเริ่มล่าถอยไปที่แคว้น Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกพืชในฤดู Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา มีปริมาณ 139.6875 ล้านตันลดลงประมาณ 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากฤดูฝนปีนี้มาล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 1 สัปดาห์

การเพาะปลูกธัญพืชในฤดูการผลิตหลัก (summer-sown crops) ในขณะนี้มามีประมาณ 492.8125 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเกษตรกรได้ลงมือเพาะปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย ถั่วลิสง และอื่นๆ มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่เริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยคาดว่า การเพาะปลูกจะมีไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมนี้

ขณะที่ ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างขนาดใหญ่ทั่วประเทศในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 25% ของความจุทั้งหมด ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่อยู่ประมาณ 40% และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปีซึ่งอยู่ที่ประมาณ 35% ด้วย

สำนักข่าว The Economic Times ของอินเดียรายงานว่า ผู้ส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่สมาชิกของอินเดียได้เรียกร้องให้รัฐบาลเจรจากับประเทศผู้นำเข้าข้าวในประเด็นของความเท่าเทียมกันในด้านภาษีนำเข้าในระหว่างการประชุมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (the Regional Comprehensive Economic Partnership; RCEP)

ทั้งนี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งอินเดีย (the Indian Rice Exporters Association) ระบุว่า การส่งออกข้าวจากอินเดียถูกกำหนดภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นในประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ในขณะที่การนำเข้าจากประเทศคู่แข่งอื่นๆ มีอัตราภาษีต่ำกว่า โดยอินโดนีเซียเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 10% สำหรับข้าวที่นำเข้าจากอินเดีย ในขณะที่การนำเข้าจากปากีสถานไม่ต้องเสียภาษี ขณะที่ฟิลิปปินส์กำหนดภาษีนำเข้าจากอินเดียในอัตรา 50% แต่การนำเข้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเสียภาษีในอัตรา 35%

ผู้ส่งออกข้าวได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขอุปสรรคด้านภาษีที่เป็นไปในลักษณะเลือกปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ในขณะที่ผู้ส่งออกก็กำลังตกอยู่ในภาวะลำบากมากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลอินเดียได้ปรับราคา รับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (minimum support prices; MSP) จากเกษตรกรเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรของผู้ส่งออกข้าวเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (the Regional Comprehensive Economic Partnership; RCEP) เป็นข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่เสนอระหว่าง 10 ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (the Association of Southeast Asian) และพันธมิตร FTA ทั้งหมดประเทศ โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีของ RCEP กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่มา *Oryza.com*

บังคลาเทศ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (พฤษภาคม 2019-เมษายน 2020) บังคลาเทศจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 35.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2018/19 (พฤษภาคม 2018-เมษายน 2019) ที่คาดว่าจะมีประมาณ 34.909 ล้านตัน

ทั้งนี้ ฤดูฝนของปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีฝนตกหนักทั่วประเทศในช่วงวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งฝนที่ตกลงมาปริมาณมากได้ส่งผลให้ในหลายพื้นที่เกิดภาวะน้ำท่วมและดินถล่ม ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำ 25 สายจาก 93 สายอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ

ด้านภาวะราคาข้าวในประเทศยังคงมีแนวโน้มลดต่ำลงเนื่องจากอุปทานข้าวที่มีจำนวนมาก โดยราคาขายปลีกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 35 ทากาต่อกิโลกรัมหรือประมาณ 420 เทริเยนสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงการอาหาร (the Ministry of Food; MOF) รายงานว่า ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2019 สต็อกข้าวสาธารณะ (public rice stocks) มีประมาณ 1.53 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดบนับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมารัฐบาลจัดหาข้าวเปลือกได้แล้วประมาณ 48% ของเป้าหมาย จัดหาข้าวนี้ได้ 79% และข้าวขาวได้ 58% ของเป้าหมาย

ที่มา USDA

สหภาพยุโรป

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (กันยายน 2019-สิงหาคม 2020) ผลผลิตข้าวของประเทศในสหภาพยุโรปจะมีรวมกันประมาณ 2.012 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 1.981 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2018/19 เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ขณะการนำเข้าในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 1.95 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 2.0 ล้านตัน ข้าวสารในปี 2018/19 และการส่งออกคาดว่าจะมีประมาณ 300,000 ตัน ลดลงจาก 350,000 ตัน ในปี 2018/19

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-30 กรกฎาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 1,259,504 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.03% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,210,695 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 168,805 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 26.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 133,494 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,090,699 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,077,201 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 23,857 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-30 กรกฎาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 235,729 ตัน ฝรั่งเศส 180,661 ตัน เนเธอร์แลนด์ 153,756 ตัน สเปน 113,290 ตัน อิตาลี 109,091 ตัน โปรตุเกส 90,587 ตัน โปแลนด์ 80,168 ตัน เยอรมนี 71,977 ตัน เบลเยียม 59,925 ตัน สาธารณรัฐเชค 35,378 ตัน บัลแกเรีย 30,972 ตัน สวีเดน 26,716 ตัน ลิทัวเนีย 12,117 ตัน ฮังการี 10,801 ตัน เดนมาร์ก 10,456 ตัน โรมาเนีย 8,403 ตัน กรีซ 6,494 ตัน ออสเตรีย 4,836 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-29 กรกฎาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 171,283 ตัน เพิ่มขึ้น 23.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 103,743 ตัน ลดลง 40.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 97,001 ตัน เพิ่มขึ้น 55.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 55,823 ตัน เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 39,239 ตัน ลดลง 14.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 168,644 ตัน ลดลง 23.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 156,408 ตัน เพิ่มขึ้น 43.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 137,665 ตัน ลดลง 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 99,640 ตัน เพิ่มขึ้น 90.3% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 80,613 ตัน ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 260,105 ตัน ลดลง 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 30,670 ตัน เพิ่มขึ้น 49.0 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 23,563 ตัน ลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 16,842 ตัน เพิ่มขึ้น 25.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-30 กรกฎาคม 2562 มีการส่งออก 225,392 ตัน ลดลง 20.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 285,209 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 190,420 ตัน ลดลงประมาณ 24.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 251,256 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 34,972 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 33,953 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 2,175 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-30 กรกฎาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 115,448 ตัน โปรตุเกส 33,202 ตัน สเปน 30,213 ตัน กรีซ 24,086 ตัน บัลแกเรีย 7,955 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,800 ตัน โปแลนด์ 2,364 ตัน โรมาเนีย 1,272 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

สหรัฐอเมริกา

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ท่ามกลางสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน “SUN VALLEY RICE” บริษัทข้าวแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียได้ทำสัญญาขายข้าวกับผู้นำเข้าของจีน ทำให้เป็นผู้ผลิตข้าวรายแรกของสหรัฐที่ขายข้าวให้กับจีน

นาง Betsy Ward ประธาน USA Rice (the USA Rice Federation) กล่าวว่า การที่จะส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะหลายปีที่ผ่านมาการขายข้าวสหรัฐในประเทศจีนถือว่าผิดกฎหมายใน แต่ในปี 2561

สหรัฐอเมริกาและจีนได้บรรลุข้อตกลงทำให้การส่งออกข้าวอเมริกันไปยังประเทศจีนถูกกฎหมาย เป็นผลให้บริษัท สหรัฐมากกว่า 12 บริษัทได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้ แต่บริษัท Sun Valley Rice จะเป็นบริษัทแรกที่จะส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน

บริษัท Sun Valley Rice เป็นธุรกิจครอบครัวที่ตั้งอยู่ในเมือง Sacramento รัฐแคลิฟอร์เนีย พวกเขาได้พยายามเจาะตลาดจีนเป็นเวลาเกือบ 15 ปี นาย Ken LaGrande ผู้ก่อตั้ง Sun Valley Rice ร่วมกับ Michael พ่อของเขาในปี 2543 กล่าวว่า พวกเขาเดินทางไปยังประเทศจีนเป็นประจำเพื่อทำการวิจัยตลาดและเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและพบกับพ่อค้าหลายคนในกลุ่มอุตสาหกรรมการค้าข้าว พวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน เมื่อโอกาสมาถึงพวกเขาจึงมีความพร้อมอยู่แล้ว

นาย Ken LaGrande กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ปลูกข้าวของแคลิฟอร์เนียนั้นเหมือนกับประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น ดังนั้นบริษัทของพวกเขาจึงสามารถปลูกข้าวได้ประเภทเดียวกัน คือข้าวที่มีเมล็ดขนาดกลางและเมล็ดสั้น ซึ่งเป็นที่นิยมในการใช้ประกอบอาหารของจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี ผู้บริโภคชาวจีนที่กินข้าวทุกวันจะมีตัวเลือกมากขึ้นในการเลือกซื้อข้าวของพวกเขา เพราะเป็นข้าวผ่านกระบวนการเพาะปลูกที่มีคุณภาพสูงสุด เติบโตและบรรจุภายใต้ระเบียบวิธีดำเนินการที่เข้มงวดและได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัท Sun Valley Rice จำหน่ายข้าว 250 ล้านปอนด์ต่อปี ภายใต้ประเภทต่างๆ ที่หลากหลายกว่า 6 ประเภท เริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้ บริษัทจะส่งออกข้าว Calrose rice (พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา) ประมาณ 88,000 ปอนด์ไปยัง Shenzhen Yintuo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Dragon Ocean Hing Group ในประเทศจีน

ครอบครัว LaGrande ผลิตข้าวในพื้นที่ Sacramento โดยเริ่มจากปู่ทวดของ LaGrande ในช่วงปี 2463 ที่เล็งเห็นสภาพอากาศ ดินและน้ำในภูมิภาคนั้นมีความสมดุลที่เหมาะสมในการปลูกข้าวให้ประสบความสำเร็จ โดยบริษัท Sun Valley Rice ใช้เวลากว่าทศวรรษเพื่อศึกษาการผลิตข้าว และพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจ เช่น การอบแห้ง และการสีข้าว จนในที่สุดกลายเป็น LaGrande Family Foods Group ต่อมาในปีพ. ศ. 2543 LaGrande และ Michael พ่อของเขา เห็นความเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่มากขึ้นในตลาดข้าวที่มีคุณภาพสูงแบบข้าวซูชิ จึงได้เปิดตัวบริษัท Sun Valley Rice ขึ้น โดยปัจจุบันบริษัท Sun Valley Rice เป็นธุรกิจครอบครัวที่ครบวงจร บริษัทรับข้าวจาก 200 ฟาร์มหรือประมาณ 10% ของข้าวที่ปลูกในแคลิฟอร์เนีย และทำการอบแห้ง สีข้าว และบรรจุหีบห่อ และขายสู่ตลาด

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของธุรกิจในการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศและการเปิดตลาดใหม่เสมอ แต่พวกเขาก็ได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัท Sun Valley Rice ได้ส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปซึ่งการเจรจาทางการค้าที่ไม่จบสิ้นส่งผลให้มีการเก็บภาษีข้าวเพิ่มขึ้นในครั้งนั้น อีกทั้งทุกครั้งที่ในการเข้าสู่ตลาดใหม่ จะต้องเจอปัญหาที่สินค้าถูกกัก เพื่อผ่านการตรวจสอบอีกครั้ง เขาต้องเตรียมพร้อมรับมือกับกระบวนการตรวจสอบนี้ทุกครั้งที่มีการเจาะตลาดใหม่

อุตสาหกรรมข้าวของสหรัฐฯ ยังประสบกับปัญหาการหยุดชะงักทางการค้าเนื่องจากมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องมนุษย์ สัตว์และพืชจากโรคหรือสารปนเปื้อน อย่างไรก็ตาม Betsy Ward ประธาน US Rice กล่าวว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นเรื่องทางการเมืองมากกว่า ถึงแม้ว่าการขายในครั้งนี้จะเกิดขึ้นและคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จ แต่ก็มีความเสี่ยงที่ยอดขายในอนาคตจะหยุดชะงักซึ่งเป็นเกมส์ในการซื้อขายข้าว

สหรัฐฯ มีแหล่งปลูกข้าวสำคัญอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ Arkansas Grand Prairie, Mississippi Delta, Gulf Coast และ Sacramento Valley of California ถึงแม้ว่าสหรัฐฯ จะมีผลผลิตข้าวเพียง 2% ของผลผลิตข้าวทั้งหมดทั่วโลก แต่สหรัฐฯ ก็เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญ โดยส่งออกข้าวกว่าครึ่งหนึ่งของผลิตผลทั้งหมด ตลาดสำคัญคือเม็กซิโก อเมริกากลาง และตะวันออกกลาง การส่งออกข้าวของบริษัท Sun Valley Rice ในจีนครั้งนี้ อาจจะเป็นการเปิดประตูให้กับแบรนด์ข้าวอเมริกาอื่นๆ และช่วยเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรในแคลิฟอร์เนียในอนาคตอีกด้วย

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า รัฐบาลจีนได้สั่งการให้บริษัทของรัฐบาลระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 10% คิดเป็นมูลค่า 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้

รายงานระบุว่า ขณะนี้บริษัทด้านการเกษตรของรัฐบาลจีนได้ยุติการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ แล้ว และต่างรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้กล่าวโจมตีจีนว่าไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตรในปริมาณมากจากสหรัฐฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามคำมั่นสัญญาที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ให้ไว้ในระหว่างการหารือกันนอกรอบการประชุม G20 ที่ญี่ปุ่น โดยข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่รุนแรงขึ้นนั้น ส่งผลให้เงินหันไปซื้อถั่วเหลืองจากบราซิลแทน

ก่อนหน้านี้ นายขาง จุน เอกอัครราชทูตจีนคนใหม่ประจำสหประชาชาติ (UN) เปิดเผยว่า จีนจะดำเนินการมาตรการตอบโต้ที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของประเทศ และระบุว่า การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนนั้น เป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุผล และไม่รับผิดชอบ นอกจากนี้ นายขางกล่าวว่า จุดยืนของจีนมีความชัดเจนอย่างมาก หากสหรัฐฯ ต้องการเจรจา จีนก็จะเจรจา แต่หากสหรัฐฯ ต้องการที่จะต่อสู้ จีนก็จะต่อสู้เช่นกัน

ที่มา สคต. นิวยอร์ก และสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อุรุกวัย

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กรกฎาคม 2019) อุรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 406,422 ตัน มูลค่าประมาณ 174 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 51,358 ตัน ข้าวกล้อง 55,809 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 224,409 ตัน และข้าวหัก 74,850 ตัน โดยประเทศอิรักเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดมีจำนวน 81,061 ตัน ตามด้วยประเทศเปรูจำนวน 69,826 ตัน ประเทศเม็กซิโกจำนวน 55,094 ตัน ประเทศเนเธอร์แลนด์จำนวน 54,879 ตัน ประเทศเซียร์ร่าลีโอน 31,025 ตัน ประเทศบราซิล 25,670 ตัน ประเทศคอซตาริกา 19,606 ตัน ประเทศเบลเยียม 18,119 ตัน ประเทศเวเนซุเอลา 15,325 ตัน ประเทศคิวบา 6,403 ตัน ประเทศเซเนกัล 5,311 ตัน และประเทศอื่นๆ 24,101 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2018 ที่ผ่านมา อุรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 845,758 ตัน มูลค่าประมาณ 397 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 67,531 ตัน ข้าวกล้อง 99,328 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 614,802 ตัน และข้าวหัก 64,096 ตัน โดยประเทศอิรักเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุด มีจำนวน 218,300 ตัน ตามด้วยประเทศเปรูจำนวน 176,960 ตัน ประเทศบราซิล 76,657 ตัน ประเทศเม็กซิโก 80,898 ตัน ประเทศเวเนซุเอลา 76,694 ตัน และประเทศเซียร์ร่าลีโอน 41,149 ตัน

ที่มา Oryza.com